

กรมการข้าวยืนยันนโยบายแปลงใหญ่

คือระบบส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นางจุลมนิ ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว เปิดเผยว่า ระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นแนวคิดของระบบส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวนารวมกลุ่มกันผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ โดยให้ชาวนาได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ บริหารจัดการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตลดลง ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งรวมกันขายผลผลิต มีการเชื่อมโยงการตลาดรับซื้อที่แน่นอน สร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น โดยที่ผ่านมากรมการข้าวได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ โดยนำร่องมาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พบว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและ

เชื่อมั่นว่าเราเดินมาถูกทางและเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมมากกว่า 50%

ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาดอกกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งได้วางเป้าหมายไว้ 3 ปี ถึงจะทราบผลที่ชัดเจนทั้งด้านต้นทุนที่ลดลง ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้เฉลี่ยของเกษตรกรรวมทั้งด้านการตลาด ตลอดจนการต่อยอดสู่ความยั่งยืน อย่างเช่นกลุ่มนาแปลงใหญ่นำร่องในปี 2558 จำนวน 11 แปลง ปัจจุบันพบว่าจำนวน 10 แปลงหรือคิดเป็นสัดส่วน 90% มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการต่อยอดพัฒนาไปสู่การผลิต การแปรรูป และเชื่อมโยงการตลาด บางกลุ่มพัฒนาไปไกลถึงขั้นส่งออก เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพารัฐ ส่วนอีก 1 กลุ่มที่ยังไม่สำเร็จนั้นเกิดจากประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทำให้ผลผลิตตกต่ำ แต่กำลังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาต่อไป ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นแบบอย่างดีว่าระบบส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ สามารถทำได้และประสบความสำเร็จได้จริง

“กลุ่มที่ประสบความสำเร็จมักเป็นกลุ่มที่

เข้มแข็ง สมาชิกมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริง ยอมรับความรู้ใหม่ๆ ที่ภาครัฐเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งมีความเข้าใจที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ที่สำคัญมีการติดต่อช่วยกันพัฒนาตนเอง ไม่รอพึ่งพาแต่ภาครัฐอย่างเดียว ภาครัฐเพียงเข้าไปช่วยชี้แนะส่งเสริมในส่วนที่กลุ่มเขาต้องการเท่านั้น ทางกลุ่มก็สามารถมองเห็นช่องทางและก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคง ฉะนั้นสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีความต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบนาแปลงใหญ่ ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับลดหลักเกณฑ์ทั้งลดพื้นที่และลดจำนวนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้น รวมถึงสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเชื่อมโยงตลาดให้ เพื่อให้การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต นำมาซึ่งรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวเกษตรกรเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นด้วย” นางจุลมนิ กล่าวย้ำ